



Home	Spotlight	City Focus	Metro Like	ดีสองหน้า	วิเคราะห์การเมือง	ล้างมาเล่า	การเมือง	หุ้น-การเงิน	กีฬา	Contact Us
------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	------------	----------	--------------	------	------------

Share Tweet Share 2 Like Noom Np and 75K others like this.

สรุปข่าวเศรษฐกิจ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

ภาพรวมข่าวเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำ สมคิด ผุดตลาดระดมทุน'สตาร์ทอัพ'สมคิดลั่นแผนให้เสร็จ3เดือน ดันไทยตลาดหุ้น'ซีแอลเอ็มวี' เงินเฟ้อ ก.ย.พุ่ง0.38%ต่อเนื่อง6ด.ปรับคำนวณใหม่เหลือ300รายการ หนีท่วมแบงก์ปีหน้า4.2แสนล.เอสเอ็มอีปรับโครงสร้างไม่รอด ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตั้งสำรองเพิ่ม

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผุดตลาดระดมทุน'สตาร์ทอัพ'สมคิดลั่นแผนให้เสร็จ3เดือน ดันไทยตลาดหุ้น'ซีแอลเอ็มวี'

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการหารือและมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ว่า มอบหมายให้ ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกันจัดทำแผนการขาดตลาด หรือช่องทางแหล่งระดมทุนเฉพาะของธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ก และตลาดเอ็มเอไอ ถูกยกระดับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยเฉพาะตลาดเอ็มเอไอที่ธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่กว่าสตาร์ทอัพมาก คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ภายใน 3 เดือนและจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปีใหม่

ดัน10ซีอีโอโปรโมตหัวรั้วชุมชน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ร่วมกับซีอีโออีก 9 องค์กรขนาดใหญ่ จัดทำกิจกรรมคอมปานี เอาต์ติ้ง และซีเอสอาร์ ทริป ในพื้นที่ชุมชน ภายใต้ชื่อแคมเปญ **มีท อิน เดอะ วิลเลจ เบสท์ คอมปานี เอาต์ติ้ง เอพเวอร** ซึ่ง ททท.และซีอีโออีก 9 องค์กรได้รับหน้าที่เป็นซีอีโอ วิลเลจ แอมบาสเดอร์ ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล และช่วยผลักดันเรื่องตลาดประชุชมัมนามาพร้อมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนได้วันละ 500-1,000 บาทต่อวัน และในปีหน้า ททท.คาดว่าจะขยายหมู่บ้านเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีก 10 หมู่บ้านใน 5 ภูมิภาคหลักของไทย

หนีท่วมแบงก์ปีหน้า4.2แสนล.เอสเอ็มอีปรับโครงสร้างไม่รอด ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตั้งสำรองเพิ่ม

นายริศ สถาผลเดชา ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญปัญหาหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลต่อไปจนถึงกลางปีหน้า โดยคาดสิ้นปี 59 จะมีหนี้เสียทั้งระบบที่ 2.76% หรือมีมูลค่า 379,367 ล้านบาท ของสินเชื่อทั้งระบบ และเพิ่มสูงสุด 2.96% ในกลางปีหน้า หรือมีมูลค่าเป็น 423,150 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้หนี้เสียยังพุ่งต่อเนื่อง มาจากการผิดนัดชำระของสินเชื่อภาคการผลิต โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ยังมีปัญหาต่อเนื่อง รวมถึงลูกหนี้หลายรายที่ธนาคารเคยช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้ เมื่อ 2-3 ปีก่อน ก็แก้ไขธุรกิจไม่สำเร็จจนต้องกลับไปหนี้เสียในที่สุด

เงินเฟ้อก.ย.พุ่ง0.38%ต่อเนื่อง6ด.ปรับคำนวณใหม่เหลือ300รายการ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เท่ากับ 106.68 เพิ่มขึ้น 0.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 6 เดือน เมื่อเทียบกับ ส.ค.59 สูงขึ้น 0.04% ที่สำคัญ เงินเฟ้อกลับมาสูงขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 9 เดือน เพิ่มขึ้น 0.02% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรก ตั้งแต่ ม.ค. 58 เพราะสินค้าในหมวดอาหารแพงขึ้นทั้ง หมู ไก่ ไข่ ผักสด ผลไม้ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น จึงมีการใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้คาดว่าทั้งปีนี้เงินเฟ้อจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 0-1%

